
 ๑.๒ การไดรับการแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารบุคคลของ 

ก.พ.อ. 

  ประธานไดแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลของ ก.พ.อ. 

   รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากการประชุมอนุกรรมการดังกลาว เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ท่ีประชุม 

ได มีการหารือเก่ียวกับการเยียวยาการปรับ เงิน เดื อนรอยละ  ๘  ให กับข าราชการพลเรือน ใน

สถาบันอุดมศึกษาโดยไมมีการแยกสายวิชาการหรือสายสนับสนุน ดังนั้น จึงขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางเตรียมการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการใชเงินอุดหนุนบุคลากร รวมถึงระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศเก่ียวกับการจัดสวัสดิการพนักงานนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๓  วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 


